

UBND HUYỆN DẦU TIẾNG  
**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 185/PGDĐT

Dầu Tiếng, ngày 29 tháng 9 năm 2022

Về việc triển khai thực hiện công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2022-2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 2084/SGDĐT-GDTrHTX ngày 16/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2022-2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc trên địa bàn huyện thực hiện công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2022-2023, với nội dung cụ thể như sau:

### **I. NHIỆM VỤ CHUNG**

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đúng quy định và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; xây dựng môi trường trường học an toàn, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu số về y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho giáo viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

### **II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ**

#### **1. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh**

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trong đó:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế, chính quyền địa phương để gắn kết, tăng cường năng lực y tế của nhà trường nhằm đảm bảo được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên, học sinh.

- Cùng cố, kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe học sinh tại đơn vị; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường; bảo đảm các điều kiện vệ sinh trường học, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh.



- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1978/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Kế hoạch số 4503/KH-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, để nâng cao sức khỏe, dự phòng ngừa bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản” giai đoạn 2018-2025 (theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

## **2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng**

### **a) Công tác phòng, chống dịch COVID-19**

Đề cao trách nhiệm, tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là; nắm chắc tình hình, dự báo, chủ động và phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho giáo viên, học sinh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch COVID-19 để phòng, chống có hiệu quả các biến thể Omicron BA.4, BA.5 và các biến thể mới dòng phụ của biến thể Omicron như BA.2.74, BA.2.75, BA.2.76 đã xuất hiện tại Việt Nam và Bình Dương.

Thực hiện đúng, đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, học sinh, giáo viên; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong năm học 2022-2023, góp phần vào việc tạo miễn dịch cộng đồng.

### **b) Công tác phòng, chống các dịch, bệnh trong trường học**

Tiếp tục phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh tật trong trường học (*cúm AH1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, giun sán,...*).

Cử nhân viên y tế hoặc kiêm nhiệm công tác y tế tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế phối hợp tổ chức.

## **3. Công tác thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh**

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, Công văn số 3637/UBND-VX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ thực hiện công tác



BHYT học sinh năm học 2022-2023 và tiếp tục đẩy mạnh cài đặt VssID trong nhà trường, cụ thể:

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các trường học, bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện BHYT học sinh trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh để nâng cao chất lượng hoạt động và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh trong đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

- Nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức thực hiện công tác BHYT học sinh của đơn vị đảm bảo 100% các trường tham gia BHYT học sinh, 100% học sinh tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm Y tế hiện hành; triển khai cài đặt ứng dụng VssID – BHYT trên thiết bị di động thay thế cho BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

#### **4. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm**

Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đặc biệt là các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể (BATT), căng tin có kinh doanh ăn uống thực hiện đầy đủ các nội dung Công văn số 2191/SGDĐT-CTTTPC ngày 21/11/2018 của Sở GDĐT về triển khai thực hiện Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1043/KH-SGDĐT ngày 07/6/2019 của Sở GDĐT về việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm ATTP tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2022; Kế hoạch phối hợp số 1665/KHPH-SGDĐT-CCATVSTP-CCQLCLNTS-CQLTT ngày 30/8/2019 của Sở GDĐT, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thuộc Sở Y tế, Chi cục quản lý chất lượng Nông, lâm sản và thủy sản tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh về việc phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2023; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác bảo đảm ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các BATT, căng tin có kinh doanh ăn uống trong các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong đó chú trọng các nội dung, như sau:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức về ATTP về phòng, chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP) cho cán bộ quản lý, lãnh đạo các trường học, đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh; truyền thông đến phụ huynh, học sinh không mua quà vặt, ăn uống trước cổng trường nhằm đảm bảo ATTP và phòng, chống NĐTP.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh thông qua công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và phòng,



chống NĐTP trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Các đơn vị trường học đặc biệt là các đơn vị trường học có tổ chức BATT, căng tin kinh doanh ăn uống phải tuân thủ pháp luật về ATVSTP.

Cán bộ GVNV các trường học trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm trong BATT, căng tin trong các trường học phải có nhận thức và thực hành đúng về ATTP. Xây dựng kế hoạch trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATVSTP và phòng, chống NĐTP cho học sinh tại đơn vị.

Các tổ chức bếp ăn bán trú, căng tin trong trường học phải bảo đảm các điều kiện về ATTP theo quy định của pháp luật; các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh (*đối với các trường học không có bếp ăn bán trú*) bắt buộc phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Các đơn vị thường xuyên kiểm soát nguồn thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học phải bảo đảm các chỉ tiêu ATTP theo quy định và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (*thông qua hóa đơn, chứng từ của các cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm*).

Các cơ sở cung cấp thực phẩm cho các BATT trong các trường học; cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học phải chấp hành đầy đủ điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định như: Có giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP; giấy cam kết sản xuất an toàn hoặc giấy chứng nhận ISO 22000:2005, VietGap, HACCP, GlobalGap, FSSC 22000).

Các đơn vị trường học có bếp ăn bán trú thường xuyên và đột xuất kiểm tra tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh nguyên liệu đầu vào (*hóa chất bảo vệ thực vật*); test nhanh độ sạch dụng cụ chứa đựng thức ăn, các trang thiết bị phục vụ cho bếp ăn.

Các BATT trong các trường học, cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học triển khai thực hiện việc sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ các cơ sở đạt các chứng nhận ISO 22000:2005, VietGAP, HACCP, GlobalGap, FSSC 22000.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các trường học trong công tác bảo đảm về điều kiện ATVSTP tại BATT được tổ chức trong đơn vị; triển khai tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ quy chế, thao tác tổ chức chăm sóc bữa ăn hợp lý, đúng quy định và lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và kỹ năng tự phục vụ cho học sinh.

Các trường Tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú, triển khai thực hiện phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” theo Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2017 của Bộ GDĐT để bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý cho học sinh.

Các trường Mầm non, Tiểu học tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc cho trẻ uống sữa; các sản phẩm sữa dùng cho học sinh bán trú phải đảm bảo chất lượng theo quy định, hướng dẫn trẻ em Mầm non, Tiểu học uống sữa.



## **5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe**

Thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các đơn vị lồng ghép, tổ chức tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (01/7); Ngày Nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày Toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày Môi trường thế giới (05/6); Ngày Vệ sinh yêu nước (02/7).

Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ 01-30/6/2023); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5/2023) và tham gia các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và học sinh do địa phương phát động.

## **6. Công tác thực hiện các quy định về an toàn trường học**

Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong các trường học theo quy định tại Luật trẻ em, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch số 3642/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Công văn số 173/SGDĐT-CTTTPC ngày 25/01/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo hướng dẫn tại Công văn số 174/SGDĐT-CTTTPC ngày 25/01/2018 của Sở GDĐT về việc triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, trong đó:

- Nhà trường chủ động phối hợp với các ban, ngành chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn thể, xây dựng kế hoạch bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường tại đơn vị.

- Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục; triển khai công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học.

## **7. Công tác vệ sinh môi trường trường học**

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong năm học 2022-2023, chú trọng việc cung cấp nước sạch cho học sinh và đảm bảo nhà vệ sinh trong đơn vị luôn luôn sạch, hợp vệ sinh.



Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh: Tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh công trình vệ sinh trường học; thực hiện các biện pháp loại trừ, diệt lăng quăng trong khuôn viên và khu vực xung quanh trường học.

Lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa và chương trình các môn học nội khóa tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xây dựng cho học sinh ý thức bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học khi sử dụng.

Tổ chức truyền thông, tuyên truyền cho học sinh về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon đối với môi trường; thông qua các chương trình, các phong trào, các hành động nêu gương, giáo dục học sinh nói “không” với các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường như các dụng cụ, sản phẩm từ nhựa, nilon ....

### **8. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ và học sinh**

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.

Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong nhà trường.

Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, loại bỏ các vật dụng có thể gây tai nạn đối với trẻ em, học sinh (tường, rào, lan can, cầu thang, bàn ghế...), tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi trường nhà trường và ngoài cộng đồng.

### **9. Công tác Chữ thập đỏ**

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về thực hiện các quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học, Chương trình phối hợp số 01/CTPH/HCTĐ-SGDĐT-TĐBD ngày 12/5/2017 giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở GDĐT và Tỉnh Đoàn về Chương trình phối hợp trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức thanh thiếu niên, Chữ thập đỏ trong các trường học; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các giá trị nhân văn, nhân đạo về phong trào Chữ thập đỏ.

- Triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, xây dựng “Tủ thuốc Chữ thập đỏ”, thông qua môn học GDQP-AN, các hoạt động Đoàn, Đội tổ chức tập huấn cho học sinh các kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng cứu đuối, các giải pháp phòng,

chống đuối nước, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên nhiên, thiên tai bão lụt...

- Tổ chức các hoạt động nhân đạo, phát triển kỹ năng hoạt động và giao lưu thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ giữa các trường học.

### 10. Công tác thanh tra, kiểm tra và chế độ báo cáo

Hiệu trưởng các đơn vị trường học tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác y tế, chữ thập đỏ tại đơn vị.

Cuối năm học 2022-2023, các đơn vị thực hiện báo cáo công tác y tế trường học trước ngày 20/5/2023; nội dung báo cáo theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế và công tác bảo đảm ATTP trong trường học.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, gửi qua địa chỉ email: [hainvththanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn](mailto:hainvththanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn).

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung này, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

KT **TRƯỜNG PHÒNG**  
**Phó trưởng phòng**



**Phạm Bích Ngọc**

